

Các dđ án tđ đđng hóa và hođđ tđ đđng sđđn xuđđ t thiđđ t bđ đđđn đđng góp phần phđđ c hđđi ngành sđđn xuđđ t cđđng a đđn Đđ.

Thđ đđng thiđđ t bđ đđđn đđđn Đđ đđng chđđng kiđđn mđđt mđđc tăng trđđng mà các nhà sđđn xuđđ t và phân phđđi đđ nhđđng thđ đđđng phát triđđn nhđđt cũđđg chđđ có thđ đđ nhđđm mđđ. Ngành công nghiđđp trđđ giá 11,3 tđđ USD chuyên bán cấp, thiđđ t bđ đđđng cđđt, máy biđđn áp và các sđđn phđđm đđđn khác, chđđng kiđđn mđđt mđđc tăng trđđng đđđn trong nđđa đđđu cđđng a năm tài chính kđđt thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010, sau khi tính thanh khođđn đđđđc nâng cao và các công ty đđđđ khđđi phđđc các dđ án mđđ rđđng.

Theo hiđđp hđđi các nhà sđđn xuđđ t đđđn và đđđn tđ đđđn Đđ (IEEMA, www.ieema.org), ngành sđđn xuđđ t đđđ tăng trđđng khođđng 20 % trong nđđa sau cđđng a năm so vđđi 1,7 % trong nđđa đđđu.

“Sđđ tăng trđđng nhu cđđđu này có thđ đđđng gđđp đđđi trong 2 đđđn 3 năm tđđđi”, tđđng giđđm đđđc IEEMA Sunil More cho biđđt. Ông nói rđđng sđđ đđđđ có sđđ phđđc hđđi này là do sđđ phát triđđn cđđng a ngành xây đđđng. Ngành này có thđ đđđng tăng trđđng 15% trong năm nay và có thđ đđđng vđđđt qua mđđc tăng trđđng 22% trong năm tài chính tiđđp theo.

S.R. Venkatapathy, ngđđđđđđ đđđng đđđu bđđ phđđn nghiđđn cđđđđ đđđn Đđ cđđng a Dedham, thuđđc ARC Advisory Group Inc. (www.arcweb.com), đđđng tđđđi Mass nhđđn xét: “Do viđđc mua sđđm các sđđn phđđm đđđn và tđ đđđng hóa trong bđđt kđđ án nào cũđđg nhđđ nhau, hi vđđng rđđng tăng trđđng trong ngành tđ đđđng hóa cũđđg sđđ mang lđđđ đđđng lđđc cho ngành đđđn.

Do đđđ, khi giá thiđđ t bđ đđđn đđđn đđđnh, không giđđng nhđđ ngành tđ đđđng hóa, doanh thu sđđn phđđm đđđn cao hđđn cũđđg đđđng nghiđđa vđđđi viđđc các dđ án đđđđ đđđđc sđđng lđđđi.”

Mđđt sđđ công ty trong ngành này là ABB, Crompton Greaves, L&T, Schneider Electric, Siemens, và WS Industries. Các công ty này có nhđđng sđđn phđđm và đđđch vđđ thđ đđđnh trong ngành tđ đđđng hóa. Sau khi trđđđi qua 2 năm trđđm lđđng, tăng trđđng trong ngành đđđn sđđ giđđp thđđt chđđt các biđđn phát chính sách, trong khi đđđđ chính phđđ đđđng nđđ lđđc hđđn chđđ sđđ thđđm nhđđp cđđng a các nhà sđđn xuđđ t thiđđ t bđ đđđn cđđng a Trung Quđđc vào thđ đđđng đđđn Đđ.

Nhu cđđđu vđđ thiđđ t bđ đđđn đđđđđc kđđ vđđng sđđ tăng trđđng khi đđđn Đđ đđđng đđđt ra mđđc tiêu tăng tđđng sđđn phđđm quđđc nđđđi (GDP) ít nhđđt 9% trong năm tiđđp theo.

Ngành đđđn cho biđđt mđđc tăng trđđng doanh thu các lođđđi máy đđđn quay, chuyđđn mđđch, dây cáp

trong quý 4 là 30% do sự phục hồi trong lĩnh vực bất động sản và các sản phẩm dệt may đã kéo theo nhu cầu về các sản phẩm này. Tăng trưởng về nhu cầu chủ yếu xuất phát từ các ngành như dệt may, dệt máy, thép và xi măng.